

Số: *255*/BC-UBND

*Yên Thế, ngày 09 tháng 10 năm 2018*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn huyện Yên Thế**

Thực hiện Kế hoạch số 3090/KH-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện; Chủ tịch UBND huyện báo cáo cụ thể như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI; KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác chỉ đạo, triển khai**

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; ngay sau khi Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành, Ngày pháp luật 09/11 hàng năm được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch theo chủ đề của từng năm đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh và UBND huyện bám sát nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan để xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp.

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức được ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam nhằm tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tạo sự quan tâm và nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho ngày này thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần tạo sự chuyển biến về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

##### **2. Kết quả thực hiện**

UBND huyện đã tổ chức 01 hội nghị tổ chức triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật cho tổng số 195 đại biểu. Thành phần tham dự là các đồng chí TTHĐND, lãnh đạo UBND huyện, trưởng các ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn.

Hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo và đồng loạt tổ chức triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong 02 tháng từ ngày 01/10 đến ngày 30/11 hàng năm, trong đó tập trung cao điểm từ 01/11 đến 11/11 với Chủ đề từng năm. Nội dung tuyên truyền trú trọng đến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua như: năm 2014 tập trung tuyên truyền Hiến pháp và mục đích, ý nghĩa của của Ngày pháp luật nước Cộng hòa

XHCN Việt Nam; năm 2015 tập trung tuyên truyền về Luật Đất đai, Luật Hộ tịch; năm 2016 tập trung tuyên truyền Bộ luật dân sự; năm 2017 tuyên truyền Luật trẻ em, năm 2018 tuyên truyền Bộ luật Hình sự...

Trong 5 năm qua, tinh thần Ngày pháp luật đã được duy trì thường xuyên, liên tục, hướng tới tất cả các ngày trong năm đều là Ngày pháp luật và mỗi cán bộ, công chức phải là tấm gương trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Phòng Tư pháp phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện biên soạn tài liệu tuyên truyền, thu và sao thành đĩa phát cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn để phát trong ngày pháp luật Việt Nam, tổ chức được 158 hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho tổng số 43.066 lượt người nghe. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật, Tổ tự quản...; tạo điều kiện cho 325 câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn huyện duy trì hoạt động. Khuyến khích thành lập các mô hình tuyên truyền và chấp hành pháp luật như: Tổ liên gia tự quản, Câu lạc bộ tự quản về trật tự an toàn giao thông, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, UBND thị trấn Cầu Gò phối hợp với Công ty Cổ phần viễn thông quân đội Viettel in khẩu hiệu tuyên truyền và treo tổng số 10 băng vượt đường .... Với kết quả nêu trên, có thể khẳng định rằng, Ngày pháp luật được thực hiện rất đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

*(Có biểu tổng hợp kèm theo)*

### **3. Hình thức tổ chức thực hiện Ngày pháp Luật**

Với phương châm đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, phù hợp với đối tượng và Chủ đề từng năm, ngoài việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật tập trung tại hội trường, UBND huyện còn chỉ đạo các ngành phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Luật gia huyện tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức diễn đàn, hội thảo... Đặc biệt là tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như khẩu hiệu vượt đường, cờ, phướn...

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Giang làm 03 phóng sự về Ngày pháp luật năm 2015, năm 2016 và năm 2017. Tổ chức tuyên truyền lưu động về ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam tại các khu tập trung đông dân cư...

## **II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **1. Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Ngày pháp luật còn có một số hạn chế, tồn tại như: Sức lan tỏa của Ngày pháp luật đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa cao; có lúc, có nơi còn hình thức, thiếu tính sáng tạo. Việc triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, chế độ

thống kê, báo cáo ở một số đơn vị, địa phương còn chậm. Kinh phí vận động nguồn xã hội hóa cho hoạt động tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam chưa cao. Chưa kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam.

## **2. Nguyên nhân**

Nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam ở một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương còn hạn chế. Chưa có sự quan tâm cả về kinh phí và nội dung tuyên truyền. Cơ chế kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

### **1. Phương hướng**

Trong thời gian tới, để thực hiện thực hiện tốt hơn nữa Ngày pháp luật Việt Nam, UBND huyện tiếp tục quán triệt, phổ biến để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật và Ngày pháp luật, làm cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập Hiến pháp và pháp luật trở thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xử lý vi phạm hành chính, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

### **2. Giải pháp chủ yếu**


- Ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và Ngày pháp luật nói riêng để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật với nhiều hình thức khác nhau như: Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường thời lượng phát sóng. Phối hợp với UBMTTTT huyện và các ngành thành viên tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Quan tâm kiện toàn bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật nhất là nâng cao chất lượng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

- Tạo điều kiện đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Ngày pháp luật 09/11 hàng năm nói riêng. Huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

- Coi trọng công tác tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng và phát huy các mô hình có cách làm hay, sáng tạo, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nghiêm túc phê bình, trừ điểm thi đua đối với những tập thể thực hiện không nghiêm túc Ngày pháp luật Việt Nam.

Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện; UBND huyện trân trọng báo./. 

*Nơi nhận:* 

- Lưu: VT.

*Bản điện tử:*

- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Phòng PBGDPL – Sở Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ, CVNC VPHĐND & UBND huyện.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Ngọc Sơn**




**TỔNG HỢP**

**SỐ LIỆU 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT**

(Kèm theo báo cáo số 255./BC-UBND ngày 09/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện)

**THÀNH LẬP CÁC MÔ HÌNH**

Năm	Tổng số hội nghị tuyên truyền	Tổng số văn bản được tuyên truyền	Tổng số người tham dự	MÔ HÌNH KHÁC (tổng số thành lập và ghi rõ tên mô hình)		
				Nhóm nông cốt (tổng số thành lập)	Câu lạc bộ pháp luật (tổng số thành lập)	
2014	39	18	6.372	22	212	62 mô hình: - Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm cấp xã: 20 mô hình - Tổ liên gia tự quản: 21 mô hình - Tủ sách pháp luật các xã và điểm Bưu điện văn hoá xã: 21 mô hình
2015	32	17	3.720	22	212	92 mô hình: - Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình: 30 mô hình - Tổ liên gia tự quản: 21 mô hình - Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm cấp xã: 20 mô hình - Tủ sách pháp luật các xã và điểm Bưu điện văn hoá xã: 21 mô hình
2016	38	25	7.813	22	212	51 mô hình: - Câu lạc bộ phòng chống tội phạm buôn bán PN&TE: 01 CLB (cấp xã); mô hình - Câu lạc bộ tự quản về trật tự an toàn giao thông: 07 mô hình

						 Bộ phận phụ nữ dân tộc với pháp luật: 02 mô hình - Cầu lạc bộ Phòng chống tội phạm cấp xã: 20 mô hình 180 mô hình:
2017	29	21	19.800	22	212	- Cầu lạc bộ phòng chống tội phạm và TNXH: 160 mô hình - Cầu lạc bộ Phòng chống tội phạm cấp xã: 20 mô hình 62 mô hình:
2018	20	19	5.361	22	212	- Cầu lạc bộ Nông dân với pháp luật: 21 mô hình - Tổ liên gia tự quản: 21 mô hình - Cầu lạc bộ Phòng chống tội phạm cấp xã: 20 mô hình

ĐPP